

ทำไมข้าพเจ้าถึงรัก NCHU

ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการ ข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยชินยี เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน แม้ว่าวุฒิการศึกษาเดิมของข้าพเจ้าจะไม่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับสาขาการจัดการเทคโนโลยี แต่ข้าพเจ้าก็มีความสนใจในสาขาการจัดการเทคโนโลยี เช่นการพัฒนา และการจัดการข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการจัดการเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า หลังจากสำเร็จการศึกษา ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปต่อยอดในอนาคต เพื่อที่จะได้เริ่มอาชีพในอนาคต วิชาในสาขาของการจัดการเทคโนโลยีนั้น มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและการจัดการ เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความสำคัญมากต่อ ธุรกิจและองค์กร

นี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจของข้าพเจ้าในการเรียนต่อปริญญาเอกด้านการจัดการเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิ่ง เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าร่วม หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิ่ง ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและประสบการณ์ที่จะนำไปใช้เพื่อทำงานทำในอนาคต ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะนำเสนอ หลักการจัดการเทคโนโลยีทั่วโลกและทักษะทางธุรกิจ เช่น เรียนรู้ความเป็นผู้นำ ศึกษาการทำงานเป็นทีมและ นวัตกรรมทางสังคม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจได้ เพื่อที่ข้าพเจ้า จะสามารถขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดทางธุรกิจ ให้เหมือนหรือดีกว่า บริษัทในระดับนานาชาติในประเทศบ้านเกิด ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็จะสามารถตั้งธุรกิจของตัวเองได้ในอนาคต ในระหว่างการศึกษาศึกษาข้าพเจ้าจะพยายาม เพิ่มทักษะและประสบการณ์ จากสิ่งที่ คณาจารย์ ของทาง มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิ่ง สอนเพื่อ ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ข้าพเจ้าคาดหวังไว้

ในความคิดของข้าพเจ้า เนื่องจากการที่ข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไต้หวัน ข้าพเจ้าคิดว่า ประเทศไต้หวันมีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตคล้ายกับประเทศไทย ทำให้ข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเอง เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไต้หวัน ได้ไม่ยากนัก และเมื่อข้าพเจ้าย้ายมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิ่งนี้ ข้าพเจ้าคิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเรียนในประเทศไต้หวัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่ดีในทุกๆด้าน เช่น ความเป็นอยู่และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการใช้ ชีวิตที่เรียบง่ายของคนไต้หวันซึ่งมีส่วนคล้ายกับคนไทย จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ของประเทศนี้ แล้วจุดเด่นของประเทศไต้หวันคือ คนไต้หวันเข้าถึงง่ายและเป็นมิตร จึงทำให้ข้าพเจ้าผูกมิตรกับเพื่อนไต้หวันได้ง่าย และทางมหาวิทยาลัยจงซิง ยังมีชุมชนนักศึกษาที่มาจากต่างชาติเลยทำให้ข้าพเจ้าไม่เหงา เพราะมีเพื่อนใหม่มากมาย รวมถึงยังมี OIA ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เช่น การให้ทุนการศึกษาหรือคำปรึกษาต่างๆเวลามีปัญหา นี่เป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าตกหลุมรักและทำไมข้าพเจ้าถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง หากคุณต้องการมีประสบการณ์ที่สุดพิเศษเหมือนข้าพเจ้า คุณต้องมาเรียนกับเราที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง ประเทศไต้หวัน

เปิดใจเท่ากับเปิดโลก ออกจากกรอบ เพื่อมาเจอกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ

“หากคุณมีความฝัน คุณจะมีเวลาอีกเหลือเพื่อทั้งชีวิตเพื่อศึกษา วางแผน และเตรียมพร้อมเพื่อมัน ซึ่งสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้คือ เริ่มลงมือทำ” — *Drew Houston*